



ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๑๒๗๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรูปแบบ CD จำนวน ๑ แผ่น  
๒. รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามขนาดของส่วนราชการ) จำนวน ๑ เล่ม

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” มาตรา ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีต้นทุนเป็นตัววัดบังคับส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยในระดับศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการคำนวณต้นทุนผลผลิตของกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ๕ ด้าน โดยให้ใช้ชื่อกิจกรรมและหน่วยนับที่เหมือนกันทุกส่วนราชการ ได้แก่

- กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี หน่วยนับเป็น จำนวนเอกสารรายการ เพื่อหาต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานต่อหนึ่งรายการบันทึกทางบัญชี
- กิจกรรมด้านการพัสดุ หน่วยนับเป็น จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อจัดจ้างต่อหนึ่งรายการจัดซื้อจัดจ้าง
- กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร หน่วยนับเป็น จำนวนบุคลากร เพื่อหาต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงานต่อหนึ่งคน

/ - กิจกรรม...



- กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยนับเป็น จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม เพื่อหาต้นทุนของการจัดฝึกอบรมต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งชั่วโมง
  - กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน หน่วยนับ เป็นจำนวนงานตรวจสอบต่อคนวัน เพื่อหาต้นทุนของกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อคนวัน
- ซึ่งกรมบัญชีกลางได้นำผลการคำนวณต้นทุนของส่วนราชการแต่ละแห่งมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อแสดงข้อมูลต้นทุนของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในการเปรียบเทียบต้นทุนของงานสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงเดียวกันและต่างกระทรวง และวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย ในกิจกรรมสนับสนุน ๕ ด้านระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมแยกตามขนาดของส่วนราชการ กรมบัญชีกลางขอส่งรายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรูปแบบ CD จำนวน ๑ แผ่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และรายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามขนาดของส่วนราชการ) จำนวน ๑ เล่ม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมสนับสนุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



**(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)**

**ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี**

**ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง**

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔

E-mail : baccount@cgd.go.th

